

ธรรมนิติ DHARMNITI

รับลงประกาศและโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923 E-mail : newspaper@dharmniti.co.th



ข่าวพุกักหุน

ฉบับสัปดาห์ ราคา 5 บาท ปีที่ 11 ฉบับที่ 1908 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 www.dst.co.th



HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา
02-555-0700 กด 1
 Download หลักสูตรอบรมได้ที่
www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 ทุกชนิด
02-555-0920

In-House Training
บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร
 ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี
- Update ภาษีอากร
- Finance for Non-Finance
- เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน
- พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill
- Team Work
- การเสริมสร้างภาวะผู้นำ
- Sales Strategy
- HR for Non-HR
- กฎหมายแรงงาน
- ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training
 โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720
 E-mail : urasa@dharmniti.co.th
 Website : www.dst.co.th

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวพุกักหุน
โทร. (02) 555-0923-25
www.dst.co.th/newspaper

- ดาวนโหลดแบบฟอร์มลงประกาศ
- ดาวนโหลดตัวอย่างหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงโฆษณา
- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ

กนร. เห็นชอบขยายเวลาออกหนังสือคนประจำเรือ และจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวประมง กับพูชา ลาว เมียนมาร์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ ลินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาค้าขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม โดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 และกรมประมงได้ออกประกาศให้คนต่างด้าวจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับ Seabook ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

จากตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานดังกล่าว ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ (1) ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (2) ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังเหลืออยู่ (3) ไม่มีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานบุคคล แต่มีหลักฐานการจัดทำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร โดยที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาดังนี้ 1. มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 2. ขอยขยายระยะเวลาการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ออกไปอีก 3. ให้กระทรวงการต่างประเทศ มอบอำนาจการตรวจลงตรา (Non Immigrant L-A) ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

“ปึกอู” ร่วมกับภาคเอกชนบริจาคเงินสมทบกองทุน “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้”

รมว.แรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน บริจาคเงินสมทบกองทุน “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้” จำนวน 2,150,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนกับรัฐบาลนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน เช่น นายจ้าง สถานประกอบการ โรงพยาบาลในเครือข่าย ประกันสังคมร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบผ่านรายการ “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้” ทางสถานีโทรทัศน์ MCOTHD ช่อง 30 โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสมทบทุนกับรัฐบาลนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

โอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และ รมว.แรงงาน ร่วมรับโทรศัพท์เพื่อรับมอบเงินบริจาคผ่านรายการ “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้” ทางสถานีโทรทัศน์ MCOTHD ช่อง 30 อีกด้วย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้ทุกภาคส่วนของรัฐบาลระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมดสิ้นไปโดยเร็ว โดยรัฐบาลได้จัดรายการ “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้” ขึ้นในวันนี้ (7 ม.ค. 62) เวลา 20.20 - 22.00 น. ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ผ่าน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี” บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 โดยกองทุนเงินฯ จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ต่อไป

DITP เตรียมจัดกิจกรรมนำผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เจริญซื้อขาย “สมุนไพร” ในไทย

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้ซื้อ ผู้นำเข้าสมุนไพรจากต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในประเทศไทย ช่วงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ เดือน มี.ค. 62 ตั้งเป้าเกิดการจับคู่ธุรกิจไม่ต่ำกว่า 350 คู่ มีผู้ซื้อ ผู้นำเข้าไม่ต่ำกว่า 50 บริษัท หลังผลการจัดงานครั้งก่อน ทำได้เกินเป้า จับคู่ 386 คู่ มีมูลค่าซื้อขาย 292 ล้านบาท

น.ส.บรรจงจิตต์ อังคฺสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดที่จะจัดกิจกรรมนำคณะผู้แทนการค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อ ผู้นำเข้าในกลุ่มธุรกิจสมุนไพรจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เดินทางมาเจรจาจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 และเป็นการจัดคู่ขนานกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข

“การจัดงานครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพิ่มช่องทางการตลาดสมุนไพรไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสมุนไพรไทย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาและต่อยอดในการผลิตสินค้าสมุนไพรไทยให้ตรงกับความต้องการใน

ตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 350 คู่ และผู้นำเข้ามาเจรจาการค้าไม่ต่ำกว่า 50 บริษัทจากทั่วโลก” น.ส.บรรจงจิตต์กล่าว

น.ส.บรรจงจิตต์กล่าวว่า สำหรับผลการจัดงานครั้งที่ผ่านมานี้ มีผู้ประกอบการส่งออกไทยเข้าร่วม 83 บริษัท เกิดการจับคู่ธุรกิจ 386 คู่ มีมูลค่าสั่งซื้อรวมประมาณ 292,318,000 บาท แบ่งเป็นมูลค่าสั่งซื้อทันที 24,868,000 บาท และมูลค่าที่คาดว่าจะมีการสั่งซื้อภายใน 1 ปี ประมาณ 267,450,000 บาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องดื่มสมุนไพร และเครื่องสำอาง เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมฯ ยังจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบฐานข้อมูลสมุนไพรผ่านระบบ Big Data เพื่อบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลสมุนไพรระหว่างสองหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นและตรงตามความต้องการยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169